



## ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า EarthRights ทุกคนเข้าร่วมเครือข่ายของเรา

### ความเป็นมา

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา EarthRights International มีศิษย์เก่ามากกว่า 600 คน จากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ที่เรียนจบหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ อาทิ ฝึกอบรมระยะยาว EarthRights School Myanmar และ EarthRights School Mekong ในประเทศเมียนมาและประเทศไทย, โครงการฝึกอบรม Mekong Legal Advocacy Institute (MLAI), โครงการทุน Bertha Legal Fellowship, การฝึกอบรม Health and EarthRights (HEARTH), โครงการการแลกเปลี่ยนไทย-ลาว และการฝึกอบรมระยะสั้นประเด็นความยุติธรรมทางสภาพอากาศ

ในทุกวันนี้ เราเห็นได้ว่าศิษย์เก่า EarthRights ได้กลับไปปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ทั่วอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าศิษย์เก่าได้สร้างตนเองให้เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทักษะ ความรู้ และความร่วมมือที่พัฒนาและแลกเปลี่ยนกันผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะของ EarthRights

### เหตุผลที่เราสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เป็นทางการ

เนื่องจากการเสื่อมถอยของประชาธิปไตย ขาดการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การสั่นคลอนของหลักนิติธรรม และการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ทำให้ศิษย์เก่า EarthRights ที่ทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกกฎหมายกลับต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างมหาศาล โดยความเสี่ยงด้านเหล่านั้นได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งการถูกทำให้มีความผิดทางอาญาและการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งดำเนินคดี

### เป้าหมายของเรา

EarthRights ต้องการสนับสนุนศิษย์เก่าทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมให้ศิษย์เก่าสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างมีความปลอดภัย อีกทั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความท้าทายด้านประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต่างๆ กำลังเผชิญ

เราต้องการสร้างทั้งความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในประเด็นความยุติธรรมและความรับผิดชอบทางสภาพภูมิอากาศ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบของบรรษัท

เราจะทำงานกับศิษย์เก่าเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความหมาย มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้

### วิธีการของเรา



เราจะสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าจะเริ่มต้นจากการรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่า เพื่อให้เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความท้าทายของศิษย์เก่าได้อย่างแท้จริง โดยศิษย์เก่าจะบอกให้เราทราบว่าสื่อและแพลตฟอร์มแบบไหนที่จะสามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับเครือข่ายได้ อีกทั้ง เราจะให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของศิษย์เก่าเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ เราจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในมิติทางสังคมและเพศสภาพ ซึ่งความครอบคลุมและความโปร่งใสอันถือเป็นค่านิยมหลักของเครือข่ายฯ และเราจะคัดเลือกสมาชิกของทีมงานหลัก (Core Team Members) จากกลุ่มที่หลากหลายเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำความเข้าใจและศึกษาบริบทที่หลากหลายของศิษย์เก่า อันนำไปสู่ในการวางแผนยุทธศาสตร์ หลังจากรับฟังความคิดเห็นและได้รับข้อมูลจากทั้งหมดแล้วทีมงานหลักจะเริ่มต้นกระบวนการออกแบบเครือข่ายฯต่อไป หลังจากการออกแบบเสร็จสิ้น เราจึงจะจัดประชุมศิษย์เก่าทั้งหมดเพื่อทำข้อสรุปเรื่องเครือข่ายฯ

### สิ่งที่เครือข่ายจะทำ:

- สนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงการฝึกอบรม ทรัพยากรทางการเงินและทางเทคนิค โดยจะเป็นเครือข่ายสำหรับการแบ่งปันข้อมูล การวางยุทธศาสตร์ และการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย
- สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเรื่องความยุติธรรมและความรับผิดชอบทางสภาพภูมิอากาศ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบของบริษัท
- ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของศิษย์เก่า EarthRights และ ศูนย์ Mitharsuu ของเราจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความสมานฉันท์และการเรียนรู้ร่วมกัน
- สร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากร และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งในพื้นที่ทางดิจิทัลและทางกายภาพ
- เสริมสร้างศักยภาพของศิษย์เก่าในด้านการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง รวมถึงเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการถูกทำให้มีความผิดทางอาญาและการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งดำเนินคดี
- ให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าในประเทศเมียนมาในกรณีฉุกเฉินตามสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนักเคลื่อนไหว หลังการรัฐประหาร

เครือข่ายที่เป็นทางการของเราจะจัดให้มีเครื่องมือ พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพ แพลตฟอร์มทางดิจิทัลที่ปลอดภัย และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเครือข่ายจะช่วยเสริมสร้างความสามารถให้แก่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในการวางยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกัน การจัดให้มีการฝึกอบรมที่นำโดยท้องถิ่น การดำเนินคดีความ รวมถึงการรณรงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในแนวหน้าของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และเครือข่ายฯ จะช่วยยกระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานของนักปกป้องสิทธิให้ขยายผลไปในระดับภูมิภาคและระดับโลก

### กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม

สำหรับแผนงานเร่งด่วนช่วงนี้นั้น เราจะติดต่อคุณเพื่อกิจกรรมต่อไปนี้:



- **พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565:** อัปเดตสถานะปัจจุบันของศิษย์เก่าและรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าและงานปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมของศิษย์เก่า นอกจากนี้ สมาชิกทีมงานหลักของเครือข่ายศิษย์เก่า\* จะทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างและร่วมออกแบบเครือข่ายศิษย์เก่า EarthRights เพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรและศูนย์กลางสำหรับเครือข่ายศิษย์เก่า
- **พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564:** จัดการประชุมออนไลน์กับกับศิษย์เก่าจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อการรับฟังความคิดเห็นและหารือการพัฒนาความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ปรึกษาการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างเครือข่าย และการเป็นภาคีกับ EarthRights
- **กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565:** EarthRights ดำเนินการประเมินความต้องการของศิษย์เก่าและระดมความคิดว่าอะไรที่สามารถสนับสนุนงานของศิษย์เก่าได้ หลังจากนั้น จึงมีการจัดประชุม 3 วัน (Co-Creation Meeting) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่ายศิษย์เก่า EarthRights มากกว่า 35 รายเพื่อหารือเกี่ยวกับผลของการประเมินความต้องการของศิษย์เก่าและร่วมวางแผนการสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่า EarthRights
- **เมษายน - ธันวาคม 2565:** เปิดตัวโครงการนาร่องของเครือข่ายศิษย์เก่า EarthRights เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน โอกาสในการฝึกอบรม การแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากร การวางกลยุทธ์ และการทำงานร่วมกันในเครือข่ายระดับภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย
- **ธันวาคม 2565:** เปิดตัวเครือข่ายศิษย์เก่า EarthRights อย่างเป็นทางการ

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

อีเมล: [alumninetwork@earthrights.org](mailto:alumninetwork@earthrights.org) และ [earthrights.alumninetwork@protonmail.com](mailto:earthrights.alumninetwork@protonmail.com)

เบอร์โทรศัพท์: +66808376233 (Signal/Telegram/WhatsApp)

\* วัตถุประสงค์ของสมาชิกทีมงานหลัก (Core Team Members) คือ ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างและร่วมออกแบบเครือข่ายศิษย์เก่า EarthRights เพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรและศูนย์กลางเครือข่ายศิษย์เก่าที่จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีส่วนร่วม